

PHÂN CÔNG

**Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai theo
Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT trong Trường Tiểu học Nam Ban I
Năm học 2024-2025**

Thực hiện Quyết định số 394 /QĐ-NBI, ngày 20/9/2024 của Trường Tiểu học Nam Ban I về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT trong Trường Tiểu học Nam Ban I năm học 2024 - 2025;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ phân công	Ghi chú
1	Hoàng Thị Thuyên	Hiệu trưởng	Trưởng ban - Phụ trách chung	
2	Nguyễn Thị Hiền	Phó hiệu trưởng	Phó ban - Phụ trách việc thu thập thông tin công khai, các văn bản về đội ngũ, CSVC; kết quả chất lượng của đội ngũ và tình hình CSVC, tài sản trong nhà trường. Thu thập thông tin và hoàn thiện biểu mẫu theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT.	
3	Nguyễn Thu Hà	CTCD	Thành viên - Phụ trách việc công khai các văn tài chính, thu chi tài chính; lương và các chế độ khác của người lao động và người học. Thu thập thông tin và hoàn thiện nội dung công khai tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC (kết hợp với kế toán). Thông tư 90/2018/TT-BTC.	
4	Trần Thị Lan	Kế toán		

5	Cáp Thị Ngọc Nga	Tổ trưởng tổ 4+5	Thành viên - Thực hiện chỉ đạo của trưởng ban thu thập thông tin hỗ trợ công tác công khai các hoạt động của tổ chuyên môn, thực hiện hoàn thiện chất lượng giáo dục. Hỗ trợ thu thập thông tin và hoàn thiện biểu mẫu theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT.
6	Hà Thị Hiền	Tổ trưởng tổ 2+3	
7	Nguyễn Thị Hà	Trưởng Ban TTND	
8	Phan Thị Thu	Tổ trưởng tổ văn phòng	Thư ký - Phụ trách việc công khai các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Chịu trách nhiệm niêm yết, lưu giữ các bản công khai theo kế hoạch. Ghi chép biên bản, sổ sách liên quan.
9	Lê Thị Thủy	Trưởng BĐDCMHS trường	Giám sát nội dung công khai, thời gian kết thúc công khai của Ban công khai.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có vướng mắc hoặc ý kiến đề xuất cần trao đổi kịp thời để điều chỉnh ./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Hoàng Thị Thuyền